

Số: /KH-SCT

Lai Châu, ngày tháng 01 năm 2022

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả giám sát, kiểm tra, thanh tra nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong doanh nghiệp nhà nước” giai đoạn 2021-2025 của Sở Công Thương

Thực hiện Kế hoạch số 4485/KH-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh Lai Châu về triển khai Đề án “Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả giám sát, kiểm tra, thanh tra nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong doanh nghiệp nhà nước” trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Sở Công Thương ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả giám sát, kiểm tra, thanh tra nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong doanh nghiệp nhà nước” giai đoạn 2021 - 2025 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Nhằm triển khai kịp thời, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp của Đề án “Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả giám sát, kiểm tra, thanh tra nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong doanh nghiệp nhà nước”. Phát huy vai trò, trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước trong hoạt động giám sát, thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp nhà nước thuộc phạm vi quản lý của ngành Công thương.

Xác định rõ vai trò trách nhiệm, kịp thời xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật của các chủ thể có liên quan trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với doanh nghiệp nhà nước khi phát hiện thấy hành vi vi phạm pháp luật.

2. Yêu Cầu

Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát xử lý hoặc kiến nghị kịp thời, nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật.

Phối hợp chặt chẽ với các Sở ban ngành có liên quan trong hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp nhà nước, kịp thời nhắc nhở, hướng

dẫn, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các quy định của pháp luật.

Xác định nội dung thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với doanh nghiệp nhà nước có trọng tâm, trọng điểm phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương và từng doanh nghiệp nhà nước.

Nâng cao hiệu quả công tác, thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật đối với doanh nghiệp nhà nước phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật, ngăn chặn các hậu quả do hành vi vi phạm gây ra.

II. NỘI DUNG

1. Công tác lãnh đạo chỉ đạo

Lãnh đạo Sở tăng cường chỉ đạo trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thường xuyên theo dõi, đôn đốc, về công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với doanh nghiệp, xử lý các vi phạm theo quy định của pháp luật theo đúng quy định trong đó nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc chỉ đạo, triển khai thực hiện các quy định của pháp luật.

2. Rà soát, hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật

Hàng năm rà soát những quy định về thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với doanh nghiệp nhà nước theo phạm vi quản lý thuộc ngành Công thương đề xuất sửa đổi, bổ sung.

Theo chức năng nhiệm vụ quản lý nhà nước ngành Công thương, rà soát, xây dựng kế hoạch đề xuất những nội dung thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với doanh nghiệp nhà nước theo thẩm quyền quản lý, nhằm phát hiện sơ hở trong cơ chế quản lý, chính sách, pháp luật và phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi vi phạm pháp luật trong doanh nghiệp nhà nước.

3. Công tác phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong giám sát, kiểm tra, thanh tra

Tăng cường công tác phối hợp với các sở ngành trong việc xây dựng chương trình kế hoạch thanh tra, kiểm tra; xác định rõ đối tượng, phạm vi, nội dung thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp nhà nước thuộc phạm vi quản lý của ngành.

Xây dựng định hướng, kế hoạch thanh tra gửi Thanh tra tỉnh rà soát chồng chéo nội dung thanh tra, trùng lặp về thời gian và đối tượng thanh tra. Phối hợp với các sở ngành liên quan để thống nhất xử lý tránh sự chồng chéo.

Trong quá trình kiểm tra, thanh tra nếu phát hiện có dấu hiệu tội phạm mà không thuộc trách nhiệm của ngành chuyển hồ sơ vụ việc sang cơ quan điều tra theo quy định của pháp luật và phối hợp trong điều tra, xử lý vụ việc.

Đối với khiếu nại tố cáo, kiến nghị, phản ánh phải kịp thời xử lý theo thẩm quyền hoặc chuyển cho cơ quan có thẩm quyền xử những kiến nghị phản ánh, khiếu nại tố cáo về hành vi vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.

Công tác phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong thanh tra, kiểm tra, giám sát doanh nghiệp nhà nước, bảo đảm xác định rõ trách nhiệm của cơ quan làm đầu mối, điều phối hoạt động, chịu trách nhiệm chung và cơ quan có trách nhiệm phối hợp.

Nắm bắt, phản ánh và đánh giá đúng đắn về việc chấp hành pháp luật và tuân thủ các quyết định của chủ sở hữu đối với các doanh nghiệp nhà nước, qua đó kịp thời chấn chỉnh hoặc áp dụng các biện pháp phù hợp, giúp doanh nghiệp khắc phục những tồn tại, hạn chế để nâng cao hiệu quả kinh doanh.

4. Công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và những quy định pháp luật của Nhà nước

Phối hợp với các cấp ủy Đảng và các tổ chức Đoàn thể đẩy mạnh công tác phổ biến các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và thực hiện tuyên truyền sâu rộng trong đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở thực hiện.

Tiếp tục tuyên truyền những quy định của pháp luật về công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với doanh nghiệp nhà nước như: Luật thanh tra năm 2010; Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thanh tra; Luật phòng, chống tham nhũng, Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng; Kế hoạch số 1390/KH-UBND ngày 18/7/2019 về việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tiêu cực tham nhũng trong hoạt động công vụ theo Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; Nghị định số 49/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 5 năm 2014 về giám sát, kiểm tra, thanh tra đối với doanh nghiệp nhà nước trong việc chấp hành pháp luật và tuân thủ quyết định của chủ sở hữu; Nghị định số 115/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2014 quy định chế độ giám sát, kiểm tra việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ được giao của doanh nghiệp nhà nước.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ nội dung Kế hoạch này trường các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc theo chức năng nhiệm vụ, quyền hạn được giao phổ biến, tuyên truyền đến cán bộ, công chức, viên chức mình quản lý để triển khai thực hiện.

2. Thanh tra Sở có trách nhiệm kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện kế hoạch này.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả giám sát, kiểm tra, thanh tra nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong doanh nghiệp nhà nước” giai đoạn 2021-2025 của Sở Công Thương./.

Nơi nhận:

- Thanh tra tỉnh;
- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng chuyên môn;
- Đơn vị trực thuộc Sở;
- Lưu: VT, TTr.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Sỹ Chín